

ด่วนที่สุด
ที่ กพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย กพ ๖๒๐๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การชะลอส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

อ้างอิง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ด่วนที่สุด ที่ กพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๔๓
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๐๗๑
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้น
เศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยเป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเงินไปใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ของรายการที่กำหนดแล้ว ซึ่งหากมีเงินเหลือจ่ายขอให้ชะลอการนำส่งคืนงบประมาณดังกล่าว
ไว้ก่อน เนื่องจากสำนักบริหารการคลังท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการหารือกับกรมบัญชีกลาง กรณีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๘๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีการกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า
ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอาจมิได้รับแจ้งแนวทางปฏิบัติ
จากกรมบัญชีกลาง กรณีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์แล้ว ในการทำงานโครงการเยียวยา
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่หากมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการฯ ขอให้ดำเนินการนำส่งเงินเหลือจ่ายไปยังสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อส่งคืนเป็นเงินรายได้
แผ่นดินต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย พรกระแสด)

ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๕๕๗๐-๕๑๘๑

ผู้ประสานงาน : นางเยาว์รักษ์ พรหมบุญ ๐๘๗-๓๑๐๗๔๗๕

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๐๗๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด



ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๕๐๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยเป็นกรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการที่กำหนดแล้ว ซึ่งหากมีเงินเหลือจ่าย ขอให้ชะลอการนำส่งคืนงบประมาณดังกล่าวไว้ก่อน เนื่องจากสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น อยู่ระหว่างดำเนินการหารือกับกรมบัญชีกลาง กรณีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๘๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับทราบแนวทางปฏิบัติที่มีความถูกต้อง จากกรมบัญชีกลางแล้ว จะแจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอาจมิได้รับแจ้งแนวทางปฏิบัติจากกรมบัญชีกลาง กรณีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนำส่ง เป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ตามที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์แล้ว ในการดำเนินงาน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม และผลิตภัณฑ์นม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หากมีเงินเหลือจ่าย จากโครงการฯ ขอให้ดำเนินการนำส่งเงินเหลือจ่ายไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายหลังสิ้นสุด ระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๒๓-๓ ต่อ ๓๑๘